

มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย คือ องค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งโดยเอกเทศ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในหลากหลายด้าน ได้แก่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานด้านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการแพทย์และเสริมสร้างความรู้เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ งานด้านบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ และงานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีอาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ ปัจจุบันมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยมีผู้แทนในทุกภูมิภาค ที่พร้อมจะดำเนินการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ร่วมกับพี่น้องแบ็บติสต์!)

มูลนิธิ ร่วมกับ LOVEiS “ส่งรักไปปัก(ษ์)ใต้”

LOVEiS ได้จัด Concert “ส่งรักไปปัก(ษ์)ใต้” ขึ้นเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2011 ณ Center Point ชั้น 8 ของ CentralWorld โดยในวันนั้น ได้มีศิลปิน นักร้อง นักดนตรี รวมทั้งนักแสดง เพลงมีชื่อเสียงมาร่วม Concert กันอย่างคับคั่ง จนกระทั่ง Concert จบเวลาที่เที่ยงคืน ยังคงเหลือนักร้องหลายท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นเวที ทั้งนี้เงินบริจาคจากค่าบัตรเข้าชม Concert



และการประมูลของรักของศิลปินนักร้องหลายท่าน **รวมทั้งสิ้น 1,069,805 บาท ซึ่งคุณบอยด์ โกสิยพงษ์ ได้ส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ อาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย** เพื่อจะนำไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และเพื่อให้เงินที่ได้รับมอบจาก LOVEiS ส่งถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้จริงๆ มูลนิธิฯ

โดย อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ได้นำเงินบริจาคดังกล่าว ส่งมอบให้ตัวแทนของมูลนิธิฯ ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งในจังหวัดพัทลุง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ผู้แทนของมูลนิธิฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทำให้การทำงานสงเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิผลมาโดยตลอด



มูลนิธิฯ ส่งเงินไปเยียวยาพี่น้องที่พิกุลจำนวน 325,000 บาท

การหนุนใจเพียงเล็กน้อยสามารถจุดประกายให้เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่



1 ก่อซ่อม



ผลซ่อมเสร็จ



2



3



4



อจ.สมชาย คำทองสุข ผู้แทนมูลนิธิฯ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายรูปแบบดังนี้

1. ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในชุมชนคลองน้ำใส เป็นการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เสร็จเรียบร้อย

2. แจกของใช้ที่จำเป็น ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ฯลฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองน้ำใส 100 ชุด ชุมชนชายเขา 100 ชุด ชุมชนบ้านพิ 100 ชุด ชุมชนตำนาน 100 ชุด ชุมชนปากแพรก 100 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นอย่างดี

3. ทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายหลังน้ำลดที่ชุมชนคลองน้ำใส ชุมชนชายเขา และชุมชนทุ่งใหม่

4. แจกพันธุ์ข้าวให้ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม เพื่อการมีกินอย่างยั่งยืน รวมทั้งหมด 7,150 กก. (20 บาท/กก.) โดยแจกตามขนาดพื้นที่ดินที่ผู้เดือดร้อนมี คือ 10 กก./ไร่ (ปกติใช้ 25 กก./ไร่) ที่หมู่ 10 ต.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 64 ครอบครัว พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากการแจกพันธุ์ข้าว

5. ปลูกบ้านหลังใหม่ให้แก่บางครอบครัวที่เสียหายหนัก เนื่องจากเสียบ้านชั่วคราวหรือหัก โดยมีช่างชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกโดยไม่คิดค่าแรง และในปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีอีกหลายหลังคาเรือนที่ยังไม่แล้วเสร็จ



4



5

มูลนิธิ ส่วเงินไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่กระบีจำนวน 370,000 บาท



ปริมาณน้ำท่วมสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระบี่ สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่เขापนม ถือเป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเนื่องจากอ่างเก็บน้ำพัง



อ.ดุสิต ลาวพันธุ์ ผู้แทนมูลนิธิ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายรูปแบบดังนี้

1. ผู้แทนของมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยได้ ดำเนินการช่วยเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่) และชาวบ้านในชุมชนของแต่ละพื้นที่ได้เข้าช่วยขนของเข้าที่ และล้างบ้านพักอาศัย

2. แจกนมให้แก่เด็กที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีเด็กหลายคนที่กลายเป็นเด็กกำพร้าจากอุทกภัยครั้งนี้ บางคนเสียทั้งพ่อและแม่ เด็กบางคนเสียคุณพ่อ ซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวไป ทั้งนี้ทางผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยจะเข้าไปเยี่ยมเด็กกำพร้ากลุ่มนี้ต่อไปเป็นระยะๆ

3. จัดเลี้ยงอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวบ้านพี่น้องไทยในพื้นที่มาช่วยกันแจกอาหารกันอย่างไม่ว่างเหน็ดเหนื่อย ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2011 ณ ต.กระบี่ใหญ่ มีพี่น้องผู้ประสบภัยร่วม 200 คน และในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2011 จัดเลี้ยงอาหารขึ้นที่ ต.เขาหิน อ.เขापนม พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุด โดยมีผู้ประสบภัยร่วมรับประทานอาหารกว่า 200 คน และให้ผู้ประสบภัยนำอาหารใส่กล่องกลับไปให้สมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถเดินทางมารับอาหารด้วยตนเอง



4. มอบของใช้จำเป็น (ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ภาครัฐเข้าไปไม่ถึง มีผู้ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจำนวนมากมายอมรับมอบสิ่งของ

5. ซ่อมแซมบ้าน ประตู หน้าต่าง หลังคา และท่อน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต.เขาหิน อ.เขापนม เพื่อจะสามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้ โดยไม่ต้องไปนอนรวมในที่พักรชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปเพียงติดตั้งประตู ทางผู้แทนมูลนิธิ และทีมงานจึงต้องเข้าพื้นที่เพื่อดูแลการซ่อมแซมต่อไป

มูลนิธิ ส่วเงินไปเยี่ยมเยียน 300,000 บาท ในโครงการ “ซบน้ำตาชาวพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี



ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย คุณประธาน ศรียุทธโกกร และอาจารย์ กัทร โอวารินทร์ อาจารย์สมชาย คำทองสุข ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อ “ซบน้ำตาชาวพุนพิน” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2011 ที่ผ่านมา ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกเทศมนตรี จ.สุราษฎร์ธานี และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในงาน “ซบน้ำตาชาวพุนพิน” ด้วย



นายกเทศมนตรี จ.สุราษฎร์ธานี ได้มาร่วมงานพร้อมนำอาหารมาร่วมเลี้ยงผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมกับผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยในครั้งนี้ด้วย



รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณประธาน ศรียุทธโกกร ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย มอบเงินช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่พุนพิน นำไปปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน เพื่อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

